

บันทึกการเล่าเรื่อง
เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ : ด้านการประกันคุณภาพ
วันที่ 13 -14 พฤษภาคม 2562
ณ การ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
<p>น.ส.พรประภา ชูวงษ์วิซช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ</p> <p>นายเขาวลิต ผันประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ</p>	<p>การประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนด ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล</p> <p>กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ระดับอุดมศึกษามีจำนวน 5 ด้าน ดังนี้</p> <p>ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่สถานศึกษาจัดทำในเรื่องการดำเนินงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจหลักของสถานศึกษา และการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมมาภิบาล <p>ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก)</p> <ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี การมีงานทำหรือการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - คุณภาพบัณฑิตปริญญาโท การนำความรู้และทักษะในวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานโดยใช้ความรู้ขั้นสูงในการปฏิบัติ - คุณภาพบัณฑิตปริญญาเอก คุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. 	<p>จากการเข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ โดยสรุปประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้ความรู้ และความเข้าใจในระบบประกัน คุณภาพ และทิศทางแนวโน้มของการประกันคุณภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อพัฒนาคุณภาพงานประกันคุณภาพ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ทำหน้าที่ประกันคุณภาพ การศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับมา ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ในด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับอุดมศึกษา

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
	<p>ด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย</p> <p>- สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานเชิงสร้างสรรค์และเชิงประยุกต์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนา คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกต์</p> <p>ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ</p> <p>- ผลของการบริการวิชาการสู่สาธารณะ ผลการประเมินงานบริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้</p> <p>ด้านที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภาพภายใน ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนา และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา</p> <p>เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพรายด้านหรือองค์ประกอบ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ</p> <p>1) ดีเยี่ยม 2) ดีมาก 3) ดี 4) พอใช้ 5) ปรับปรุง</p> <p>ระบบติดตามพัฒนาคุณภาพภายใน (ระบบ IQA - RMUTP)</p> <p>- การบันทึกข้อมูลฐาน CDS และผลการดำเนินงาน IQA</p> <p>- การอัปเดตหลักฐานและการดูรายงาน</p> <p>- เข้าสู่ระบบได้ที่ http://iqa.rmudp.ac.th/</p> <p>เลือกหัวข้อที่ต้องการ ทำการบันทึกข้อมูล และ Export รายงานข้อมูลเป็น Excel ได้</p>	